

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Thường trực HĐND<sup>1</sup> thành phố về Tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thành phố, với các nội dung chủ yếu như sau:

#### I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố ban hành Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố năm 2023<sup>2</sup> để phân công cụ thể các nội dung do Thường trực HĐND thành phố trực tiếp thực hiện giám sát và những nội dung giao cho các Ban của HĐND thành phố tổ chức thực hiện giám sát và báo cáo kết quả giám sát đến Thường trực HĐND thành phố. Qua đó, tạo được sự thống nhất chung trong việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, các Ban của HĐND thành phố có sự phối hợp trong thực hiện giám sát, hạn chế việc trùng lặp về thời gian giám sát, cũng như đối tượng chịu sự giám sát; nội dung giám sát được tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; hình thức giám sát đa dạng, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của thành phố.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

##### 1. Hoạt động giám sát của HĐND thành phố tại các kỳ họp

###### a) Xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp

Tại 02 kỳ họp thường lệ trong năm 2023<sup>3</sup>, HĐND thành phố đã xem xét các báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, cả năm 2023 của Thường trực

<sup>1</sup>. Các từ viết tắt: Hội đồng nhân dân: HĐND; Ủy ban nhân dân: UBND; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: UBMTTQVN; tiếp xúc cử tri: TXCT; đại biểu Quốc hội: ĐBQH; Tòa án nhân dân: TAND; Viện kiểm sát nhân dân: VKSND; Thị hành án dân sự: THADS.

<sup>2</sup>. Kế hoạch số 662/KH-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2022.

<sup>3</sup>. Gồm, kỳ họp thứ mười một (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) và kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).

HĐND, UBND, VKSND, TAND, Cục THADS thành phố, các Ban của HĐND thành phố và một số báo cáo chuyên đề khác theo Luật định. Tại các kỳ họp, HĐND thành phố đã dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận, xem xét các báo cáo một cách nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, đúng quy định. Các báo cáo trình tại kỳ họp được UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tương đối đầy đủ, cụ thể và được các Ban của HĐND thành phố thẩm tra chặt chẽ, đúng quy trình; được đại biểu HĐND xem xét, thảo luận kỹ, nêu rõ chính kiến về những ưu điểm, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, có những kiến nghị thiết thực.

### **b) Giám sát thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp**

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp có nhiều đổi mới, thời gian dành cho hoạt động chất vấn được bố trí thỏa đáng, không khí chất vấn thẳng thắn, dân chủ, với tinh thần xây dựng cao, tăng cường tính đối thoại, tranh luận để làm rõ nội dung vấn đề được đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm; lãnh đạo UBND thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng ngành nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm, có những giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra lộ trình thực hiện để HĐND và đại biểu HĐND thành phố theo dõi, giám sát việc thực hiện “lời hứa” tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên chất vấn khoa học, linh hoạt, gợi ý để đại biểu tập trung vào các nội dung trọng tâm,... góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chất vấn. Đặc biệt, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của HĐND thành phố được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ để cử tri theo dõi, giám sát.

- *Tại kỳ họp thứ mười một (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023):* có 11 lượt đại biểu HĐND thành phố tham gia chất vấn, tranh luận, với 24 ý kiến; có 09 Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành<sup>4</sup> trả lời các nội dung đại biểu đặt ra. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm, như:

Tiến độ thực hiện chợ đầu mối trên địa bàn; công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của thành phố gắn với phát triển du lịch; việc rà soát, tiến hành lắp đặt, hoàn thiện hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí còn thiếu trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân dân; công tác quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; giải pháp khắc phục tình trạng công trình giao thông đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng sớm xuống cấp, hư hỏng; đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án giao thông nông thôn; tiến độ, giải pháp xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ; công

<sup>4</sup>. Gồm: Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Công Thương; Công an thành phố.